



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/ ๗๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)  
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



กระทรวงสาธารณสุข

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สยป.)  
 ชั้นที่ สยป. ๒  
 วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา

เลขที่ ๘๒๒  
 นส. ๕ มี.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ๑๑:๓๗

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 ๘๗  
 ไปที่ ๒๒๕๕ และหรือโทรเลข (๒๒๕๕)  
 วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๒๒๕๕ และหรือโทรเลข (๒๒๕๕))

ที่ กท ๐๕๐๔/๖ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 เลขที่ ๐๑๖  
 วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๓.๓๖ ก

เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๐.๒/ผช.ป.๐๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสนยากร อุ่มมีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

(นางสุรชาติพย์ สมเยี่ยม)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
๗ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายขจิต ชัชวานิชย์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  
- ๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.กยล.  
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายชลวิทย์ เชื้อหอม)  
เลขานุการสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
10 มี.ค. 2565

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)  
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว) รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในห้วงวันที่ ๒๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดังนี้</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้น แต่อัตราผู้เสียชีวิตคงที่ อย่างไรก็ตาม การกระจายวัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา และประเทศยากจนล่าช้า อาจเป็นสาเหตุให้การแพร่ระบาดฯ ยืดเยื้อต่อไป โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีการยืนยันการพบเชื้อแล้ว และควรเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา แม้จะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อคงที่และลดลง แต่ยังคงมีการลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจนำเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญทั่วโลกในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่</p> <p>๑) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักข่าวอัลจาซีรารายงาน อ่างถ้อยแถลงขององค์การอนามัยโลก (WHO) แจ้งเตือนว่า ยอดผู้ป่วยโรคโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอนจะเพิ่มเป็นคลื่น “สีนามิ” พร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ แบ่งปันวัคซีนอย่างเท่าเทียม และยังระบุว่าการที่ประเทศร่ำรวยฉีดวัคซีนกระตุ้น เป็นสาเหตุให้ประเทศยากจนได้รับวัคซีนจำนวนน้อย โดย WHO คาดการณ์ว่า หากสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรทั่วโลกได้ร้อยละ ๗๐ จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดฯ ในรอบนี้ได้ภายในปลายปี ๒๕๖๕ แต่เชื้อไวรัสโควิด 19 จะยังคงอยู่ต่อไป</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักข่าวอิรวดีรายงานอ่างถ้อยแถลงของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว จำนวน ๔ ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางมาจากนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้นำตัวเข้ารับการรักษาแล้ว</p> <p>๒. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภายในประเทศ มีข้อพิจารณาว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมีแนวโน้มคงที่ โดยในภาพรวมในห้วง ๖ วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เฉลี่ย ๒,๖๐๙ รายต่อวัน มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้ในอัตราที่มากกว่า เฉลี่ย ๓,๓๘๔ รายต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบันสถานการณ์การครองเตียงคลายตัวและยืดหยุ่นในระดับสูง</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในสถานพยาบาลลดลงเหลือประมาณ ๓๓,๐๐๐ ราย สำหรับยอดผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง เฉลี่ย ๒๔ รายต่อวัน โดยพื้นที่ที่ยังคงมีการติดเชื่อจำนวนหลักร้อยรายต่อวันอย่างต่อเนื่องลดลงเหลือเพียง ๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ส่งผลให้ต้องมีการปรับมาตรการการรับบุคคลเข้าราชอาณาจักร ดังนั้น ในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำการดำเนินมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลแบบ Universal Prevention และเตรียมมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from Home) ที่เหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ในวงกว้างต่อไป</p> <p>๓. พื้นที่เฝ้าระวังที่ให้ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตดินแดง เขตประเวศ เขตบางกะปิ และเขตราษฎร์บูรณะ</p> <p>๔. สถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑) ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร มีการชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เขตจตุจักร</p> <p>๒) ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน กลุ่มพลเมืองได้กลับมีการชุมนุมบริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร</p> <p>๓) ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน กลุ่มทะลุฟ้ามีการชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีการประสานการปฏิบัติกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. สนับสนุนการติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวก ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เข้มงวดกวดขัน ติดตาม และกำกับดูแลสถานประกอบการ กิจกรรม กิจกรรม ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดงานหรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒	<p><u>การปฏิบัติที่สำคัญของ ศปม. สนับสนุนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร</u></p> <p>๑. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. และ ศปม.ทอ. จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ เขตที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. และ ศปม.ตร. จัดชุดสายตรวจกิจการ/ กิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่</p> <p>๓. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. และ ศปม.ทอ. สนับสนุนฝ่ายเสนาธิการปฏิบัติหน้าที่ วางแผนและประสานการปฏิบัติกับสำนักงานเขตในพื้นที่</p> <p>๔. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. และ ศปม.ทอ. จัดบุคลากรทางการแพทย์และ กำลังพลสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ เขตจตุจักร</p> <p>๕. ศปม.ทร. และศูนย์สนับสนุน ศปม. จัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ</p> <p>๖. สรุปประเด็นข้อสั่งการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงมหาดไทยได้มี หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้</p> <p>๑) ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น</p> <p>๒) เน้นให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention</p> <p>๓) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID Free Setting</p> <p>๔) เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน</p> <p>๕) เน้นย้ำกำกับดูแลสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะ สถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ให้ดำเนินการตาม มาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที</p>	ทุกหน่วยงาน
๓	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> ขอหารือและประสานการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. ตามที่การปฏิบัติของ ศปม. ในส่วนของการสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลาง บางซื่อ เขตจตุจักร ได้หยุดภารกิจชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จากนั้นจะดำเนินการต่อในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น จึงประสานให้หน่วยที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบประชาชน เตรียมการจัดกำลังพลสนับสนุน</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>๒. เนื่องจากจะมีการประชุม ศบค. ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในการประชุมนี้ หัวหน้า ศปม. ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง ศปม. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติการกำกับดูแลสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ และรายงานสรุปผลการจัดกำลังพลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) เพื่อติดตามและกำกับดูแลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงประสานให้ ศปม.ตร. ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยอื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) รายงานผลการปฏิบัติมายัง ศปม. (ฝ่ายยุทธการ) เพื่อจะได้นำเสนอชี้แจงในที่ประชุม ศบค. ต่อไป</p>	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม</u></p> <p>๑. ขอให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้มีการเตือนภัย “สึนามิโควิด” ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอให้ ศปม.ตร. โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจตามมาตรการที่กำหนดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจง โดยเน้นในพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ และขอให้รายงานผลการปฏิบัติตามที่ ศปม. (ฝ่ายยุทธการ) ได้ประสานการปฏิบัติ เพื่อจะได้สรุปนำเสนอเรียนในการประชุม ศบค. ครั้งต่อไป</p> <p>๓. ขอให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือตามแผนเผชิญเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย</p> <p>๔. ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในส่วน of ศปม. ขอให้พิจารณาแนวทางการตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK)</p> <p>๕. ขอให้ ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. และ ศปม.ตร. ดำรงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) เพื่อติดตามและกำกับดูแลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน</p> <p>๖. ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔๐) ตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๗. ประธานฯ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และปราศจากโรคร้ายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด 19 ที่กำลังเผชิญอยู่</p>	ทุกหน่วยงาน